



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กลุ่มภารกิจส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตและสหวิทยาการ ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๘๓๕๐๕
ที่ อว ๖๔.๒๕/
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งข้อมูลรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ **ระบบทวิภาค**

เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัย/ผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชา/ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
2. ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
3. Timeline รับสมัคร ปี 2567 ในส่วนของคณะ

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการรับสมัครตลอดปี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นไปตามกำหนดในการเปิดรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากคณะ/หลักสูตร โปรดวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลา	รายละเอียด
๑. จัดทำรายละเอียดแบบประกาศรับสมัคร ๑.๑ คณะ/วิทยาลัย จัดทำรายละเอียดแบบท้ายประกาศรับสมัครตลอดปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ	ภายใน วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖	คณะ/หลักสูตรจัดทำรายละเอียดแบบท้ายประกาศรับสมัครของภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย <u>ข้อมูลในรายละเอียดแบบท้ายประกาศรับสมัครประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</u> ๑. แผนการศึกษา ๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ๓. ตารางสอบ ๔. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ๕. <u>รายละเอียดการชำระค่าสมัคร กรณีที่ไม่ได้ชำระเงินผ่านช่องทางของบัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตรนอกเวลา ราชการ/นานาชาติ/ภาษาอังกฤษ/อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ)</u> ๖. <u>ที่อยู่ในการส่งเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ให้ อีเมลในระบบรับสมัคร</u> ๗. รายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ๘. <u>ช่องทางติดต่อกับหลักสูตร กรณีผู้สมัครต้องการสอบถามเพิ่มเติม อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของหลักสูตร (ตัวอย่างรายละเอียดแบบท้ายประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ)</u> * สำหรับหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษ ต้องทำรายละเอียดแบบท้ายประกาศเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น * ขอให้ทุกหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร/ไม่เปิดรับสมัคร โปรดทำบันทึกแจ้งบัณฑิตวิทยาลัย กรณีเปิดรับสมัคร ให้จัดทำรายละเอียดแบบท้ายประกาศรับสมัครส่งบัณฑิตวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนดการ
๑.๒ หลักสูตรสหสาขาวิชาสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จัดทำรายละเอียดแบบท้ายประกาศเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	ภายใน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยต้องดำเนินการเสนอ ขออนุมัติคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	

การดำเนินการ	ระยะเวลา	รายละเอียด
๒. ส่งต้นฉบับรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร	ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗	เอกสารที่ส่งประกอบด้วย ๑. บันทึกข้อความ ๒. รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ
๓. กรอกข้อมูลเพื่อขอเปิดรับสมัครในระบบของบัณฑิตวิทยาลัย	ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗	๑. หลักสูตรดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่ปรากฏในระบบของภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ให้ครบถ้วนพร้อมแนบไฟล์รายละเอียดแนบท้ายประกาศ ๒. บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องจะอนุมัติเปิดรับสมัคร กรณีพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจะส่งกลับให้แก้ไข โดยจะแจ้งรายละเอียดที่ต้องแก้ไขไว้ในระบบรับสมัคร ๓. หลักสูตรแก้ไขข้อมูลแล้ว ต้องส่งกลับให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติในระบบรับสมัครอีกครั้ง
๔. เปิดรับสมัครตลอดปี	<p>▶ ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>▶ ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>◆ ภาคการศึกษาต้น ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งดำเนินการในระบบรับสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>◆ ภาคการศึกษาปลาย ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งดำเนินการในระบบรับสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>	๑. คณะ/หลักสูตร สามารถกำหนดวันรับสมัครของคณะ/หลักสูตร ภายในช่วงเวลาของแต่ละภาคการศึกษา ๒. ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลการสมัครหลังวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถือว่าเป็นการสมัครของภาคการศึกษาปลาย
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามรอบการเปิดรับสมัครของหลักสูตร	<p>▶ ภาคการศึกษาต้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p> <p>▶ ภาคการศึกษาปลาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p>	๑. หลักสูตรในเวลาราชการ ต้องกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากหมดเขตรับสมัครอย่างน้อย ๓ วันทำการ ๒. หลักสูตรในเวลาราชการ สามารถพิมพ์ใบสมัครและหลักฐานการสมัครจากระบบได้หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยปรับปรุงสถานการณ์ชำระเงินค่าสมัครแล้ว (ไม่มีการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์) ๓. หลักสูตรนอกเวลาราชการ/ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ/ค่าธรรมเนียมพิเศษ ดำเนินการตามที่หลักสูตรกำหนด

การดำเนินการ	ระยะเวลา	รายละเอียด
		๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถ login เข้าไปดูในระบบรับสมัครได้ ในกรณีที่หลักสูตรเลือกส่งอีเมลเป็นบริการเสริมเท่านั้น ทั้งนี้ การส่งอีเมลในระบบอาจจะมีปัจจัยที่ทำให้อีเมลไม่สามารถส่งถึงผู้สมัครได้
๖. การเปลี่ยนรหัสหลักสูตรของผู้สมัครในสาขาวิชาเดียวกัน กรณีผู้สมัครเลือกรหัสหลักสูตรไม่ถูกต้องหลังจากพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ	▶ ภาคการศึกษาต้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ▶ ภาคการศึกษาปลาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	หลักสูตรสามารถเปลี่ยนรหัสหลักสูตร โดยเพิ่มรายชื่อผู้สอบได้ในระบบรับสมัครในหลักสูตรที่ต้องการเปลี่ยน โดยเลือกหัวข้อปรับปรุงผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (GS05) เลือกผู้สอบได้เป็นกรณีพิเศษ ระบุเลขที่บัตรประชาชนของผู้สมัครแล้วกดบันทึกข้อมูลในเอกสาร บ.21 ต้องตรงกับข้อมูลในระบบรับสมัคร
๗. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก	▶ ภาคการศึกษาต้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ▶ ภาคการศึกษาปลาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	เอกสารที่ต้องส่งประกอบด้วย ๑. GS05 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก <u>ที่พิมพ์จากระบบรับสมัครเท่านั้น</u> ๒. บ.๒๑ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ๓. ใบสมัคร ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง ๕. สำเนาคะแนนภาษาอังกฤษ/ <u>หลักฐานการยกเว้นคะแนนภาษาอังกฤษตามประกาศฯ</u> (สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ กพ. รับรอง)/สำเนาใบประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนให้เข้าศึกษาในจุฬาฯ (ส่งเอกสารเฉพาะ ๕ รายการนี้เท่านั้น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งภาควิชา/หลักสูตร ให้ดำเนินการตามระยะเวลาดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์)
คณบดี

**กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ระบบทวิภาค**

<p>๑. รับสมัครตลอดปี</p>	<p>▶ ภาคการศึกษาต้น วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (ระยะเวลาการรับสมัครเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดสามารถตรวจสอบข้อมูลจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศของหลักสูตรนั้น ๆ)</p> <p>▶ ภาคการศึกษาปลาย วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป (ระยะเวลาการรับสมัครเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดสามารถตรวจสอบข้อมูลจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศของหลักสูตรนั้น ๆ)</p>
<p>๒. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร</p>	<p>⇒ หลักสูตรในเวลาราชการ ตาม QR CODE ที่ปรากฏหลังจากกดยืนยันการสมัคร</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ การชำระเงินต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชา*** ▶ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ชำระเงินด้วยการโอนเงินจากต่างประเทศหรือชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ต้องชำระเงินก่อนการปิดรับสมัครล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ <p>⇒ หลักสูตรนอกเวลาราชการ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ดูรายละเอียดได้จากรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ ของสาขาวิชาที่สมัคร</p>
<p>๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ</p>	<p>ที่เว็บไซต์ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษาเลือกระบบรับสมัครเข้าศึกษา)</p>
<p>๔. วันทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (ระบุไว้ในรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร)</p>	<p>ที่เว็บไซต์ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษาเลือกระบบรับสมัครเข้าศึกษา)</p>
<p>๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก</p>	<p>⇒ หลักสูตรในเวลาราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.grad.chula.ac.th (เมนู : การเข้าศึกษาเลือกระบบรับสมัครเข้าศึกษา)</p> <p>⇒ หลักสูตรนอกเวลาราชการ/ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ/อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ติดต่อสอบถามที่หลักสูตร หรือตามที่แจ้งไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศของหลักสูตร</p>
<p>๕. ผู้สมัครที่สอบได้มากกว่า ๑ สาขาวิชา</p>	<p>เขียนคำร้องเลือกสาขาวิชาที่สำนักงานการทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ภาคการศึกษาต้น ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ▶ ภาคการศึกษาปลาย ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
<p>๗. ประกาศเลขประจำตัวนิสิตใหม่ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ สอบถามข้อมูล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ภาคการศึกษาต้น ๒๕๖๗ ประมาณกรกฎาคม ๒๕๖๗ ▶ ภาคการศึกษาปลาย ๒๕๖๗ ประมาณธันวาคม ๒๕๖๗
<p>๘. ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th</p>	<p>กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หรือติดตามจากเว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th</p>
<p>๙. ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนแรกเข้า ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ภาคการศึกษาต้น ๒๕๖๗ ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ▶ ภาคการศึกษาปลาย ๒๕๖๗ ประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
<p>๑๐. วันเปิดภาคเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ภาคการศึกษาต้น ๒๕๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ▶ ภาคการศึกษาปลาย ๒๕๖๗ มกราคม ๒๕๖๘



	ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3	ขั้นตอนที่ 4	ขั้นตอนที่ 5
กำหนดการ	ระยะเวลา* ดำเนินการ	การส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบ คัดเลือกให้บัณฑิตวิทยาลัย และเขียนคำร้องเลือกสาขาวิชา ที่สำนักงานการทะเบียน	บัณฑิตวิทยาลัยส่งรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ สำนักงานการทะเบียน	สำนักงานการ ทะเบียนออก เลขประจำตัวนิสิต	วันเปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาต้น	รับสมัครตลอดปี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2567	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ วันที่ 26 มิถุนายน 67	ภายใน เดือนกรกฎาคม 67	เดือนสิงหาคม 67
ภาคการศึกษาปลาย	วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 67	ดำเนินการให้แล้วเสร็จ 29 พฤศจิกายน 67	ภายใน เดือนธันวาคม 67	เดือนมกราคม 68
<p>หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 1*</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ภาคการศึกษาต้น ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และดำเนินการในระบบรับสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ◆ภาคการศึกษาปลาย ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร/สอบคัดเลือก/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และดำเนินการในระบบรับสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 					



Timeline รับสมัคร ปี 2567 ในส่วนของคณะ

ระบบทวิภาค



